



ที่ สน ๐๐๑๘.๑/ว ๒๗/๒๓

ศาลากลางจังหวัดสกลนคร
ถนนศูนย์ราชการ สน ๔๗๐๐๐

๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘

เรื่อง มติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๖ พ.ศ. ๒๕๖๖

เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สำเนาหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๒๑๑.๓/ว ๓๐๘

ลงวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๘

จำนวน ๑ ฉบับ

๒. รายชื่อหน่วยงานหลัก หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และบทบาทภารกิจ

ตามมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๖ พ.ศ. ๒๕๖๖

จำนวน ๑ ชุด

ด้วยกระทรวงมหาดไทยแจ้งว่า สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีแจ้งมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๗ รับทราบและเห็นชอบตามที่คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติได้เสนอเรื่อง มติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๖ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยมีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับกรมการปกครอง ดังนี้

๑) มติที่ ๑ ระบบสุขภาวะทางจิตเพื่อสังคมไทยไร้ความรุนแรง

หน่วยงานหลัก คือ กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข กรอบทิศทางนโยบาย ที่เกี่ยวข้องกับกรมการปกครอง คือ

(๑) กลไกชุมชนและสังคม รวมถึงสถานศึกษา และสถานประกอบการที่ขับเคลื่อน ด้วยผู้มีความรู้ และประสบการณ์สาขาต่าง ๆ ประกอบด้วย นักจิตวิทยาสาขาต่าง ๆ นักดูแลสุขภาพใจ นักพัฒนาสังคม ผู้นำชุมชน อาสาสมัคร ผู้แทนทางศาสนา ครูและอาจารย์ อินฟลูเอนเซอร์ สื่อมวลชน ธุรกิจเอกชน เจ้าหน้าที่ด้านความมั่นคง ผู้ที่มีประสบการณ์ความเจ็บป่วยด้านสุขภาพจิตและข้ามผ่าน ความเจ็บป่วยมาได้แล้ว และกลุ่มอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง อันมีความรู้ ทักษะ เครื่องมือ งบประมาณ มาตรฐานอาชีพ และคุณวุฒิวิชาชีพ โครงสร้างโอกาสและเงื่อนไขทางสังคมที่เอื้อต่อการทำงาน เพื่อให้เป็นหน่วยการสร้างเสริม และดูแลสุขภาพจิตของสังคมที่เข้าถึงประชากรทุกกลุ่มได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว บนวิถีชีวิต สภาพแวดล้อม และพื้นที่ต่าง ๆ ที่เหมาะสม ตลอดจนมีบทบาทและหน้าที่ที่ชัดเจนในการสนับสนุนกลไกนโยบายและการบริการ ในระบบสุขภาวะทางจิตของประเทศ

(๒) กลไกนโยบายและกฎหมายทั้งในระดับชาติและท้องถิ่นที่มีลักษณะเชื่อมโยง สอดประสาน เน้นการมีส่วนร่วม และเอื้อการทำงานร่วมกับกลไกอื่น ๆ ทั้งที่เป็นกลไกของรัฐและที่ไม่ใช่ของรัฐ ตามหลักการทำงานแบบเครือข่ายและการร่วมสร้างสรรค์ที่จะกระตุ้นการร่วมลงทุนทรัพยากรและความรู้สึกร่วมเป็นเจ้าของงานด้านสุขภาวะทางจิต กลไกนี้คือหน่วยสำคัญของการบริการสุขภาพที่ดี โดยที่กลไกนโยบาย ควรดำเนินการตามแนวทางจิตเวชและสุขภาวะทางจิตอย่างครอบคลุมและรอบด้าน

(๓) พัฒนาวิธีคิดและวิธีการในการค้นหา ทำความเข้าใจ และจัดทำข้อมูลพื้นฐาน หรือลักษณะสำคัญทางสุขภาวะทางจิตของประชากรกลุ่มต่าง ๆ ที่มีลักษณะแตกต่างกัน ตลอดจนปัจจัย และระดับความเสี่ยงด้านสุขภาพจิต เพื่อนำมาสู่การออกแบบระบบมาตรการ แนวปฏิบัติ และวัฒนธรรม การส่งเสริมและดูแลสุขภาพจิตเชิงรุกบนพื้นฐานความแตกต่างและปัจจัยเหล่านั้นในองค์กรและสถานที่ต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน

/๒) มติที่ ๒...

“อยู่สกล รักสกล ทำเพื่อสกลนคร”

๒) มติที่ ๒ การส่งเสริมความเข้มแข็งกลไกการบริหารจัดการน้ำเชิงพื้นที่

หน่วยงานหลัก คือ สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ กรอบทิศทางนโยบายที่เกี่ยวข้องกับกรมการปกครอง คือ ผลักดันให้เกิดการบูรณาการและสนับสนุนพื้นที่กลางการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำตามความต้องการอย่างเหมาะสมของพื้นที่ โดยผ่านกลไกการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ พ.ศ. ๒๕๖๑ ด้วยกระบวนการจัดทำแผนแบบมีส่วนร่วมกับภาคีเครือข่าย มีพื้นที่กลางแลกเปลี่ยนและบูรณาการเข้ากับแผนการพัฒนาในระดับพื้นที่ เพื่อนำไปสู่การกำหนดนโยบายของจังหวัดและท้องถิ่นตามหลักการของพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยการบริหารงานเชิงพื้นที่แบบบูรณาการ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพื่อนำไปสู่การผลักดันการปฏิบัติการ และกระบวนการจัดสรรงบประมาณของหน่วยงานเชิงพื้นที่อย่างเหมาะสม รวมถึงสนับสนุนโครงการ และกิจกรรมอันก่อให้เกิดการแก้ไขปัญหาทรัพยากรน้ำระดับลุ่มน้ำจนถึงระดับพื้นที่ ผ่านการทำงานร่วมระหว่างท้องถิ่น องค์กรผู้ใช้น้ำ และกลุ่มเครือข่ายผู้ใช้น้ำในพื้นที่ เพื่อกระจายทรัพยากรอย่างทั่วถึงเป็นธรรมและต่อเนื่อง

๓) มติที่ ๓ การส่งเสริมการพัฒนาประชากรให้เกิดและเติบโตอย่างมีคุณภาพ

หน่วยงานหลัก คือ สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ กรอบทิศทางนโยบายที่เกี่ยวข้องกับกรมการปกครอง คือ ส่งเสริมให้มีการพัฒนาระบบฐานข้อมูลในระดับพื้นที่ โดยใช้กลไกในแต่ละชุมชนบันทึกข้อมูลในระบบที่มีรูปแบบเดียวกันเพื่อให้สามารถนำข้อมูลมาวิเคราะห์และสังเคราะห์ที่จะนำไปสู่การออกแบบนโยบายเพื่อช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายได้ตามบริบทของพื้นที่ อาทิ จำนวนเด็กเล็ก เด็กที่ได้รับประสบการณ์ชีวิตที่ไม่พึงประสงค์ กลุ่มครอบครัวที่มีรูปแบบหลากหลาย กลุ่มเปราะบางในแต่ละพื้นที่ รวมทั้งให้มีกลไกส่วนกลางนำมาประมวลผลเป็นภาพรวมของประเทศ และแนวทางพัฒนาเด็กที่สอดคล้องกับบริบทการเปลี่ยนแปลงในแต่ละช่วงเวลา

เพื่อให้การขับเคลื่อนตามมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๖ พ.ศ. ๒๕๖๖ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จังหวัดจึงขอให้อำเภอดำเนินการนำมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติฯ ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับกรมการปกครอง ไปพิจารณาบรรจุในแผนพัฒนาอำเภอ และใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานในระดับพื้นที่ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายเอกภพ โสภณ)

ปลัดจังหวัดสกลนคร ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร



สิ่งที่ส่งมาด้วย

ที่ทำการปกครองจังหวัด

กลุ่มงานปกครอง

โทร./โทรสาร. ๐-๔๒๗๑-๖๖๓๗

“อยู่สกล รักสกล ทำเพื่อสกลนคร”